



แกรมมีส์ตลึงค์พ

25-26ก.ย.จัดหนัก7คู่รอบ3 คู่เอกแดงเดือดคัพปะทะหงส์ น.9

แกรมมี (ต่อจากหน้า 1)

ศึก “แคปปิตอล วัน คัพ 2013” เตรียมระเบิดศึกฟาดแข้งรอบที่ 3 ในสัปดาห์หน้า (25-26 ก.ย.) จีเอ็มเอ็ม แชน สปอร์ตคลอดโปรแกรมถ่ายทอดสดแบบจุใจ “7 คู่หวัด” ที่มียักษ์ใหญ่ลงสนามกันพร้อมหน้า โดยคู่เอกอยู่ที่โรงละครแห่งความฝัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดจะเปิดศึก “แดงเดือด” กับลิเวอร์พูล

จีเอ็มเอ็ม แชน สปอร์ตทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลด้วยรายการสำคัญของอังกฤษ “แคปปิตอล วัน คัพ 2013” หรือที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันในนามของลีก คัพตั้งแต่รอบแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กระทั่งผ่านมาถึงรอบที่ 3 ซึ่งมีคิวลงสนามในวันที่ 25 และ 26 กันยายนนี้ โดยรอบนี้สโมสรจากพรีเมียร์ลีกซึ่งคว้าโควตาไปเล่นฟุตบอลยุโรปมีคิวลงสนามโชว์เพลงแข้งเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ ซึ่งทางจีเอ็มเอ็ม แชน สปอร์ตเอาใจแฟนบอลเมืองผู้ดีด้วยการขยายจำนวนแมตช์ถ่ายทอดสดเป็น 7 คู่ให้ชมกันอย่างจุใจ

ผลการจับสลากหลังจบรอบสองเรียกเสียงฮือฮาได้ทันที เมื่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย จะได้ลงเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดทำศึก “วันแดงเดือด” กับลิเวอร์พูล คู่แค้นตลอดกาล

นอกจากการแข่งขันนัดนี้จะเป็นโอกาสให้ “ปีศาจแดง” ได้ล้างแค้น “หงส์แดง” หลังจากเพิ่งตกเป็นฝ่ายปราชัยมาในเกมลีกเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการคัมแบ็กกลับมาลงสนามของ

หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าเจ้าปัญหาของลิเวอร์พูล หลังจากถูกแบนยาว 10 นัดจากกรณีกัดแขนคู่ต่อสู้เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และในเกมนี้ดาวยิงลูกรักวัยจะได้ปะทะกับคูร์คูคู่แค้นอย่าง ปาทริค เอเฟร่า แบ็กซ้ายของยูไนเต็ด

จีเอ็มเอ็ม ฟุตบอล แมกซ์จะถ่ายทอดสดแคปปิตอล วัน คัพ 2013 รอบ 3 ระหว่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูล ในคืนวันพุธที่ 25 ก.ย. นี้ เวลา 01.45 น. เป็นต้นไป

นอกจากเกมแดงเดือดแล้ว คอบอลชาวไทยยังจะได้ชมเกมแคปปิตอล วัน คัพ รอบที่ 3 อีกถึง 6 คู่ ไล่ตั้งแต่คืนวันอังคารที่ 24 กันยายน จีเอ็มเอ็มฟุตบอล แมกซ์ถ่ายทอดสดคู่ระหว่างแอสตัน วิลล่าปะทะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เริ่มเวลา 01.45 น., สวิตอนทาวน์ จากลีก วันพบกับเชลซี ทีมแกร่งจากพรีเมียร์ลีกถ่ายทอดสดทาง Gmm Club Channel เวลา 01.45 น., แมนเชสเตอร์ ซิตี้เตรียมล้างตากับวีแกน แอธเลติก หลังจากฤดูกาลที่แล้ว “เรือใบ” เป็นฝ่ายพลาตทำในรอบชิงชนะเลิศเอฟเอ คัพ โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทางจีเอ็มเอ็ม สปอร์ต วัน เวลา 01.45 น. เช่นกัน

ขณะที่ในเวลา 02.00 น. ของคืนวันอังคารที่ 24 ก.ย. เป็นการพบกันของสองทีมในพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคู่ ฟูลัมพบกับเอฟเวอร์ตัน ถ่ายทอดสดทางช่องจีเอ็มเอ็ม สปอร์ต เอ็กซ์ตรา

ข้ามมาคืนวันพุธที่ 25 กันยายน นอกจากคู่แดงเดือดแล้ว จีเอ็มเอ็ม คลับ แชนแนลยังจะถ่ายทอดสดคู่ระหว่างเวสต์บรอมวิช อัลเบียนพบกับอาร์เซนอล ในเวลา 01.45 น. ขณะที่ในเวลาตี 2 “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะพบกับ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด ผ่านทางรายการถ่ายทอดสดโดยจีเอ็มเอ็ม สปอร์ต วัน